



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี  
เลขที่รับ ๒๓๗/๕  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๓๗ น.

กรมทรัพยากรน้ำ  
รับที่ 08057  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา 13.00

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑  
ที่ ทส ๐๖๒๑/๓๕๖ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วน ที่ ทส ๐๒๐๖.๓/ว ๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ขอติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นการให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ ที่ให้ไว้ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และข้อเสนอแนะฯ ใหม่จากการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแบบการติดตามข้อเสนอแนะฯ ส่งให้กองตรวจราชการ สป.ทส. ทาง E-mail : [pimpisa.b@mnre.go.th](mailto:pimpisa.b@mnre.go.th) ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักผู้ตรวจราชการได้พิจารณาและประสานติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบการติดตามข้อเสนอแนะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) และเห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กองตรวจราชการ สป.ทส. ทาง E-mail : [pimpisa.b@mnre.go.th](mailto:pimpisa.b@mnre.go.th)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย สำนักผู้ตรวจราชการจักได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กองตรวจราชการ สป.ทส. ทาง E-mail : [pimpisa.b@mnre.go.th](mailto:pimpisa.b@mnre.go.th) ต่อไป

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ณัฏฐ



๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔  
(นายภาดล ถาวรฤชรัตน์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องกลับ มณ.  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๗.๑๖ น.



เรื่องกลับ กสบ.  
วันที่ 25 ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา 16.35 น.

การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๓  
 กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)

ตรวจราชการ เขต / ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ
ข้อเสนอแนะจากการติดตามครั้งที่ ๒ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)				
ประเภท ๑ : การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง				
<b>ด้าน : จัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ</b> <b>ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู</b>				
ประชุมเชิง ปฏิบัติการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.ย. ๖๓ ณ จ.นครปฐม	๑) การดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้ พ.ร.บ.การ กระจายอำนาจให้แก่ อปท.	๑) ให้ติดตามผลความคืบหน้าการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๓ ซึ่งกำหนดให้จัดหาและ ดูแลรักษาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำ ตั้งแต่ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป และระบบ ส่งน้ำที่มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>ดำเนินการได้ <input checked="" type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/>ไม่สามารถดำเนินการ                     </div> <p><b>สรุปสาระสำคัญจากการติดตามครั้งที่ ๒</b></p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง)                      แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕ และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการ                      กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง                      ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕ กำหนดให้ส่วน                      ราชการ จัดหาและดูแลรักษาแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้                      ประโยชน์ โดยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำ                      ตั้งแต่ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป และระบบส่งน้ำที่มีพื้นที่                      และประโยชน์ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป</p> <p><b>สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน</b></p> <p>ขณะนี้ ร่างแผนดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอให้                      คณะรัฐมนตรีพิจารณา</p>	-

ตรวจราชการ เขต / ว.ต.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ
	๒) การดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้ พ.ร.บ.การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	๒) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลักษณะอ่างพวง เพื่อเชื่อมโยงระบบการกระจายน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>ดำเนินการได้ <input checked="" type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/>ไม่สามารถดำเนินการ </div> <p><b>สรุปสาระสำคัญจากการติดตามครั้งที่ ๒</b></p> <p>ปีงบประมาณ ๖๔ ทน. ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก อ.แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา งบประมาณประมาณ ๕๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลการร้องเรียนของผู้รับจ้างและอนุรักษ์ฟื้นฟูลำสะเทตพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ งบประมาณ ๔๙ ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔</p> <p><b>สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนจากกรมบัญชีกลาง</li> <li>อนุรักษ์ฟื้นฟูลำสะเทตพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ งบประมาณ ๔๙ ล้านบาท ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือ กิจการร่วมค้าสินทรัพย์มั่นคง (๒๐๒๐) งบประมาณตามสัญญา ๔๘.๗๒๕๐ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ผลงานร้อยละ ๒.๐๙ ผลการเบิกจ่าย ๗.๓๐๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕</li> </ol>	  

ตรวจราชการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ
ประชุมเชิง ปฏิบัติการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ ณ จ. นครปฐม	๓) การจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการดินทิ้งจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ	๓) จัดทำคู่มือแนวทางการจำหน่ายวัสดุจากการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะโดยได้แจ้งเวียนหน่วยงานภายในได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เห็นควรให้มีการผลักดันแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่นการนำร่องแนวทางการดำเนินการตามคู่มือในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>ดำเนินการได้ <input checked="" type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/>ไม่สามารถดำเนินการ </div> <p><b>สรุปสาระสำคัญจากการติดตามครั้งที่ ๒</b></p> <p>ได้นำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการมูลดินหรือวัสดุที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำของ ทน. มาเป็นแนวทางปฏิบัตินำร่องกรณีซื้อของมูลดิน ในโครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเชื้อคำ จ.นครพนม และ โครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแขง จ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป ปัจจุบันทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ และการสำรวจออกแบบ</p> <p><b>สรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน</b></p> <p>ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ และการสำรวจออกแบบ</p>	
<b>รวม</b>		<b>๓ ข้อ</b>		
<b>ข้อเสนอแนะจากการติดตามครั้งที่ ๓</b>				
<b>ประเภท ๓ : การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>				
ตรวจ เอกสารรายงาน ผลการ ดำเนินงานขอ หน่วยงานรับ ตรวจ	๑) การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๑) ควรปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการ </div> <p><b>สรุปสาระสำคัญ</b></p> <p>ทน. มีโครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานในการตรวจราชการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งและบริหารจัดการน้ำ เป้าหมายจำนวน ๗๐ แห่ง งบประมาณตาม</p>	

ตรวจราชการ เขต / ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ
			<p>พ.ร.บ. ๑,๗๘๐,๖๐๐๔ ล้านบาท โดยมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕๙ แห่ง คงเหลือ ๑ แห่ง และหน่วยงานอื่นเบิกแทนกัน จำนวน ๑๐ แห่ง ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% จำนวน ๒๖ แห่ง ผลการเบิกจ่ายรวม ๖๒๒.๖๑๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๗ (เทียบกับ พ.ร.บ.) โดยผู้บริหาร ทน. มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ ทน. เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งหารือแก้ไข ปัญหาโครงการที่ติดปัญหาอุปสรรค เพื่อให้สามารถดำเนินการได้และเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	
<p>ตรวจ เอกสารรายงาน ผลการ ดำเนินงานขอ หน่วยงานรับ ตรวจ</p>	<p>๒) ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก และบางลักษณะงานหรือตำแหน่งงาน ไม่สามารถทำงาน ณ สถานที่พักได้ เช่น งานสำรวจ ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ งานวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ งานธุรการ เป็นต้น</p>	<p>๒) จัดทำคู่มือ/แนวทาง การมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน สำหรับลักษณะงานหรือตำแหน่งที่มีความจำเป็นเข้ามาทำงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้สอดคล้องกับประกาศของ ทส. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์/เทคโนโลยี เช่น Tablet, Notebook เพื่อให้บุคลากรในสังกัดใช้ในการส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน ในช่วงการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work from Home)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการ</p> <p><b>สรุปสาระสำคัญ</b></p> <p>ทน.ได้มีประกาศแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ให้จัดทำคำขออนุญาตตามแบบฟอร์มคำขออนุญาตฯ รวมทั้งจัดให้มีระบบ Zoom ของแต่ละสำนัก/กลุ่มงาน และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟ (Power Bank) เพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน และสถานที่พัก (Work from Home)</p>	
	<p>รวม</p>	<p>๒ ข้อ</p>		
	<p>รวมทั้งหมด</p>	<p>๕ ข้อ</p>		